

CỤM DI TÍCH ĐÌNH CHÙA NÔNG VỤ TRUNG – PHƯỜNG PHÚC LỢI



(Di tích lịch sử và lễ hội truyền thống Nông vụ Trung)

1. Đình Vo Trung

Trước năm 1960, đình Vo Trung được xây dựng ở ngoài đê cách đình hiện nay khoảng 300m, hiện còn lưu giữ vị trí cổng đình. Sau những năm 1960, do sự biến động của xã hội, đình chuyển về trong khuôn viên đất của chùa và được

nhân dân đóng góp xây dựng vào 2004. Hiện tại, đình, chùa Vo Trung nằm trong tổ dân phố 11 của phường. Theo các nguồn tư liệu Hán Nôm, thần tích, sắc phong, hoành phi, câu đối cho biết đình Vo Trung thờ "Tứ vị Thánh Nương". Trong đình hiện còn lưu giữ được bộ di vật văn hóa có giá trị lịch sử trong đó có 10 đạo sắc phong của ba triều đại Lê – Tây Sơn – Nguyễn, sớm nhất có đạo sắc niên hiệu Chính Hòa thứ 4 (1683), Quang Trung thứ 4 (1791), Minh Mệnh thứ 2 (1821), hai đạo sắc có niên hiệu Thiệu Trị thứ 4 (1884), Tự Đức thứ 3 (1850), Tự Đức thứ 33 (1880), Đồng Khánh thứ 2 (1887), Duy Tân thứ 3 (1909), Khải Định thứ 9 (1924). Hàng năm dân làng Vo Trung (nay là tổ dân phố 11 đến tổ 13) tổ chức lễ hội truyền thống vào ngày 7, 8 tháng 2 âm lịch.

2. Chùa Vo Trung

Chùa Vo Trung có tên chữ là "Bảo Khâm tự", theo bài văn bia trong tấm bia đá dựng vào tháng Chạp, năm Bính Ngọ, niên hiệu Thành Thái thứ 8 (1896) có ghi chùa vốn là danh lam cổ tích, còn có câu rằng:

Thất trùng bảo thủ hoàng kim địa

Cửu phẩm liên hoa bích ngọc giang

Nghĩa là:

Cây quý bảy tầng trồng ở đất hoàng kim

Hoa sen cửu phẩm biếc trên sông ngọc

Từ thời khởi dựng cho đến nay, chùa Bảo Khâm đã qua nhiều lần trùng tu, sửa chữa và do sự biến động của xã hội nên quy mô bề thế của chùa không giữ được nguyên vẹn như xưa. Hiện nay trong chùa còn lưu giữ được nhiều di vật quý như bia đá, chuông đồng thời Nguyễn và hệ thống tượng Phật Di Đà tam tôn, Quan Âm Thiên thủ, vua cha Ngọc Hoàng, Quan Thế Âm Đại Thế Chí Bồ Tát, Cửu Long Thích Ca,.. Trong cuộc chiến tranh chống phá hoại bằng không quân Mỹ, chùa là nơi đặt máy X-quang. Hàng năm cứ đến ngày 2 tháng 5 âm lịch là ngày giỗ tổ. Đình, chùa Vo Trung đã được UBND thành phố Hà Nội xếp hạng di tích lịch sử văn hóa năm 2005.

Theo công thông tin điện tử phường Phúc Lợi